

“Chuyện của Ana - Một hành trình hy vọng”



Cuốn sách “Chuyện của Ana: Một hành trình hy vọng” xuất hiện như một hiện tượng đặc biệt trên thị trường sách Mỹ, trở thành một cuốn best-seller số 1 của New York Times. Tác giả cuốn sách này là con gái của cựu Tổng thống Bush: Jenna Bush.

Trong cuốn sách này, Jenna không kể về gia đình nổi tiếng của mình mà kể về những trải nghiệm trong thời gian làm tình nguyện viên cho Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) tại Châu Mỹ Latinh và vùng Caribê với nhiệm vụ của một bác sĩ nội trú, như bất cứ một người trẻ bình thường nào đam mê hoạt động vì cộng đồng. Trong sách là câu chuyện có thật của Ana – một thiếu nữ Mỹ Latinh có HIV từ ngày chào đời đến khi 17 tuổi với đứa con gái nhỏ. Cô sống mạnh mẽ trong niềm hi vọng con mình có kết quả âm tính với HIV trong lần xét nghiệm cuối cùng khi bé 18 tháng tuổi.

Tác giả là thiên kim tiểu thư của cựu Tổng thống Mỹ George Bush (con). Jenna Bush đã dành 6 tháng để hàng ngày trò chuyện, lắng nghe những nỗi thống khổ của Ana (tên nhân vật) cùng những giai điệu trữ tình trong cuộc đời em, để rồi viết nên cuốn sách theo thể loại phi hư cấu, nhưng lấp lánh chất thơ với những trường đoạn làm ta rơi nước mắt. Nhân vật chính của cuốn sách là một thiếu nữ da màu bị AIDS từ trong bụng mẹ. Cô bé ấy sớm phải mồ côi và đã trải qua quá nhiều cay đắng, tủi

hổ, bị khinh rẻ, chà đạp, lãng nhục, xâm hại... nhưng không hề gục ngã.

Bởi vì bên cạnh những sự xấu xa, vô luân, ô lại vẫn lấp lánh những tấm lòng bồ tát, những bàn tay hào hiệp đỡ Ana đi từ tuổi thơ đơn độc đến lúc trở thành một bà mẹ... 17 tuổi. Người mẹ ấy bồng con trên tay, tràn đầy sức sống và kiêu hãnh nói rằng: “Không phải chúng tôi đang chết vì AIDS; chúng tôi đang sống cùng nó”.

Có thể nói, trong Chuyện của Ana, tự câu chuyện đã dẫn dắt độc giả đi qua hàng trăm trang sách, như đi qua một cuộc đời vậy. Và cho dù nó là một câu chuyện có thật, thì người đọc vẫn cảm nhận được sự sung sướng của Ana khi lần đầu tiên em bơi trên biển Caribe trong ánh hoàng hôn, hay sự run rẩy của em lần đầu chạm vào môi người yêu đầu.

Nếu cuốn sách này đi vào được nhà trường, nó sẽ thay cho những bài học về giới tính, về an toàn tình dục vốn khá khô khan và tương đối khó nói trong một quan niệm khá bảo thủ của truyền thống Á Đông. Nó sẽ trở thành những câu chuyện trực quan sinh động, mang lại nhận thức về quyền của trẻ em, cũng như kiến thức để các cô bé, cậu bé vượt qua tuổi “tiền mãn teen” một cách bình an.

Một

